

Phụ lục
BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
triển khai Kế hoạch “Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm,
gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày / /2025 của UBND tỉnh)

STT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện năm 2025
1	Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.	Sở Nông nghiệp và Môi trường	- Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Theo quy định
2	Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định; Thông tư số 17/2024/ TT- BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản của bộ, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh.	Sở Nông nghiệp và Môi trường	- Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 4-10
3	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường.	Sở Nông nghiệp và Môi trường	- Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. - Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản	Tháng 4-8

STT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện năm 2025
4	Triển khai hiệu quả chương trình giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản.	Sở Nông nghiệp và Môi trường	<ul style="list-style-type: none"> - Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. - Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản 	Tháng 4-11
5	<p>Thúc đẩy xây dựng và cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức/cá nhân phát triển vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng quy định phục vụ truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu.</p> <p>Tiếp tục hỗ trợ, phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2025. Phấn đấu số lượng sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên năm 2025 đạt 170 sản phẩm.</p> <p>Tiếp tục duy trì, mở rộng, xây dựng 3-5 sản phẩm nông lâm thủy sản (OCOP hoặc sản phẩm đặc trưng của tỉnh) xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi gắn với truy xuất nguồn gốc kết hợp với kiểm tra, lấy mẫu giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn cho các sản phẩm theo chuỗi và sản phẩm (OCOP)</p>	Sở Nông nghiệp và Môi trường	<ul style="list-style-type: none"> - Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. - Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản 	Tháng 4-12
6	Kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.	Sở Nông nghiệp và Môi trường	<ul style="list-style-type: none"> - Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 	Cả năm
7	Xây dựng, triển khai một số hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu hỗ trợ cán bộ quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường trong thực thi công vụ.	Sở Nông nghiệp và Môi trường	<ul style="list-style-type: none"> - Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 	Cả năm

STT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện năm 2025
8	Tổ chức cập nhật thông tin, dữ liệu và khai thác, quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và thị trường nông lâm thủy sản.	Sở Nông nghiệp và Môi trường	- Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Theo quy định
9	Tiếp tục đẩy mạnh kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn với thành phố Hà Nội và các tỉnh/thành phố có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản lớn. Giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn, chất lượng giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh thông qua các Hội chợ, Hội nghị Festival tại các tỉnh.	Sở Nông nghiệp và Môi trường	- Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. - Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản	Cả năm
10	<p>Tổ chức các Đoàn Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Lễ, Hội, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm và những sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh.</p> <p>Triển khai đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; triển khai giám sát, hậu kiểm các cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Pháp luật hiện hành.</p> <p>Tổ chức triển khai kiểm tra, thẩm tra các sản phẩm OCOP đã được phân hạng. Các cơ sở được miễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo</p>	Sở Nông nghiệp và Môi trường	- Các Sở, ngành liên quan; - Công an tỉnh; - Quản lý thị trường; - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Theo Kế hoạch được phê duyệt

STT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện năm 2025
	quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/ NĐ- CP ngày 02/2/2018 Nghị định Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.			
11	Đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi và động lực cho người dân, doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ sản xuất kinh doanh.	Sở Nông nghiệp và Môi trường	- Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Cả năm
12	Tổ chức hiệu quả các chương trình, hội chợ, hội nghị về xúc tiến thương mại; kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia tích cực các hoạt động về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông lâm thủy sản.	Sở Công Thương	- Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.	Cả năm
13	Phối hợp theo dõi, cập nhật thông tin và hướng dẫn kịp thời các quy định tại thị trường nhập khẩu để các tổ chức/ cá nhân xuất khẩu các ngành hàng nông lâm thủy sản chủ lực trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.	Sở Công Thương	- Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Hiệp hội Ngành hàng - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.	Cả năm
14	Phối hợp mời gọi, thu hút đầu tư các dự án đầu tư mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng (chợ dân sinh, chợ đầu mối; nhà máy sơ chế, chế biến; siêu thị; dịch vụ logistics phục vụ sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông lâm thủy sản) đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản bảo đảm chất lượng, an toàn, gia tăng giá trị.	Sở Công Thương	- Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.	Cả năm

STT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện năm 2025
15	Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý, các cơ sở và người dân ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp số toàn trình từ khâu sản xuất đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi cung ứng nông sản và truy xuất nguồn gốc nông sản toàn trình từ sản xuất tới tiêu dùng.	Sở Khoa học và Công nghệ	<ul style="list-style-type: none"> - Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. 	Cả năm
16	Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và quản lý hiệu quả đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý.	Sở Y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 	Cả năm
17	Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra hậu kiểm (kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất) theo Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 có hiệu lực ngày 15/01/2025 đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.	Sở Tài chính	<ul style="list-style-type: none"> - Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 	Cả năm
18	Tăng cường công tác tuyên truyền, dành thời lượng thích hợp phát các phóng sự, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về an toàn thực phẩm nhằm phổ biến kiến thức, quy định pháp luật về an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hiểu đúng về tác hại của thực phẩm không an toàn. Kịp thời đưa tin về các mô hình, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản điển hình nhằm khuyến khích các cơ sở làm tốt, đồng thời khuyến cáo, cảnh báo, phê phán các hành vi vi phạm.	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Báo Bình Định	<ul style="list-style-type: none"> - Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 	Cả năm

STT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện năm 2025
19	Căn cứ tình hình thực tế và phân cấp quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh), chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch này hiệu quả tại địa phương.	UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Các Sở, ngành liên quan.	Cả năm
20	Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể liên quan phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm; hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, thực hành nông nghiệp tốt.	UBND các huyện, thị xã, thành phố.	- Các Sở, ngành liên quan; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, cá nhân liên quan.	Cả năm
21	Vận động, tuyên truyền hội viên và nhân dân tham gia tích cực công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	- Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản	Năm 2025